

Lá Thư Ban Phụ Trách Số 119

Kính Thưa Toàn Thể Quý Ái Hữu và Thân Hữu Công Chánh,

Lá Thư AHCC số 119 nhân dịp Xuân Giáp Thìn này là Lá Thư cuối cùng của Ban Phụ Trách đương nhiệm và cũng là Lá Thư cuối cùng của Ái Hữu Công Chánh chúng ta.

Để có thể nhìn lại chặng đường đã qua, xin quý Ái Hữu xem bài của AH Nguyễn Thiệp, trong số này, viết về những Lá Thư đầu tiên được ấn hành từ năm 1976, do hai cố AH Lê Khắc Thí và Lê Thành Trang sáng lập, tính ra đã là 48 năm cho đến ngày hôm nay. Những Lá Thư ngày đó chỉ có vồn vẹn mười trang nhưng đã mang lại cho các Ái Hữu một niềm vui và một niềm an ủi vô cùng lớn lao trong những ngày đầu tiên bơ vơ nơi xứ người. Những Lá Thư ngày đó, cũng là một cái phao đã giúp không biết bao nhiêu Ái Hữu giữ vững niềm tin, tìm được bạn bè thân quen, thi cử dễ dàng, tìm được công việc phù hợp với ngành nghề... và nhất là đã thắt chặt tình thân hữu Công Chánh đã sẵn có từ bao năm qua.

Lá Thư Công Chánh sau đó càng ngày càng lớn mạnh, và cho đến ngày hôm nay Lá Thư đã lên đến gần 200 trang báo, với đầy đủ các tiết mục hữu ích, giúp quý Ái Hữu gìn giữ sức khoẻ, trau dồi kiến thức, thư giãn tâm hồn... và quan trọng nhất là biết đến những tin tức xa gần của những người bạn thân quen. Có thể nói trong suốt 48 năm qua tờ Lá Thư Công Chánh đã làm tròn bốn phận và trách nhiệm với quý Ái Hữu và nay đã đến lúc phải rửa tay gác kiếm.

Ban Phụ Trách đương nhiệm cũng không quên tri ân những AH tiền bối, hiện còn hay đã quá vắng, trong suốt những ngày tháng qua, không quản ngại khó khăn, đã bỏ rất nhiều thời gian và công sức để thực hiện và đều đặn đưa được Lá Thư đến tay các Ái Hữu. Nếu không nhờ những công lao đó, chắc chắn chúng ta không thể nào thực hiện được tâm niệm "Giữ Cho Còn Có Nhau" nữa.

Sau Lá Thư số 119 này chúng tôi sẽ chỉ ấn hành Bản Tin Tức AHCC (số 120) tùy theo khả năng cho phép (6 tháng hay 1 năm một kỳ) trong đó chủ yếu báo tin cho quý Ái Hữu các thông tin cần thiết, tường trình các buổi họp mặt, các vấn đề về quan hôn, tang tế và có thể một vài bài viết có tính cách thời sự đặc biệt. Vì vấn đề in ấn

và phát hành nay mai sẽ không đắt đỏ và phức tạp như hiện nay nữa, chúng ta sẽ dành kinh phí của Lá Thư để làm những việc có ích khác.

Đề tài kỳ này của LT Công Chánh số 119 là Bắc Bình Vương - Quang Trung Hoàng Đế, người đã đánh tan 20 vạn quân Thanh vào mùa Xuân năm Kỷ Dậu 1789, và dấu tích Gò Đống Đa vẫn còn tồn tại đến ngày nay để nhắc nhở cho chúng ta công ơn giữ nước của Ngài. Trong LT số 119 này, chúng tôi cũng đặc biệt chú trọng tới những bài viết hoài niệm những quá khứ tươi đẹp về Sài Gòn, thủ đô yêu dấu của Miền Nam Tự Do.

Chúng tôi cũng đặc biệt gửi lời cảm tạ đến chị Lê Thúy Vinh đã vẽ cho chúng ta những bìa Lá Thư thật đặc thù, nêu lên được khí phách của những bậc tiền nhân đã xả thân trong việc dựng nước và giữ nước.

Ban Phụ Trách xin chúc tất cả quý Thầy Cô, quý AH Tiền Bối, quý AH và TH Công Chánh khắp nơi cùng quý quyền một năm mới Giáp Thìn an bình, vui tươi, khỏe mạnh và hạnh phúc.

Ban Phụ Trách Lá Thư Ái Hữu Công Chánh

